
 เมื่อพูดถึงการผลกัดันงานวิจัยไปสู่นโยบายแล้ว	เชื่อ
ได้ว่าผู้อ่านหลายท่านอาจจะเบือนหน้าหนีเพราะความไม่น่า
สนใจ	ดว้ยเพราะไม่ทราบวา่จดุเริ่มตน้ของงานวจิยัทีจ่ะนำ	ไป
สูน่โยบายจะทำ	ได้อยา่งไร	รวมถงึบางทา่นอาจคดิวา่งานวจิยั
ของตนเองสามารถนำ	ไปสู่ระดับนโยบายได้อย่างไรกัน
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Dr.Wiwat
	 เมื่อกลางเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมา	 ศูนย์นโยบายและจัดการสุขภาพ	 คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาล
รามาธิบดี	มหาวิทยาลัยมหิดล	ได้จัดงานเสวนาแบบเป็นกันเองขึ้น	โดยเชิญ	นพ.วิวัฒน์	โรจนพิทยากร	ผู้อำานวย
การศูนย์นโยบายและจัดการสุขภาพ	มาร่วมเป็นผู้เริ่มนำาการเสวนา	ในงานที่ใช้ชื่อเก๋ไก๋ว่า	“Brunch date with 
Dr. Wiwat” ซึ่งทางศูนย์นโยบายและจัดการสุขภาพ	ตั้งใจโดยพื้นฐานว่านอกจากจะเป็นการเปิดตัวศูนย์นโยบาย
และจัดการสุขภาพอย่างเป็นทางการแล้ว	สิ่งที่มุ่งหวังจริงๆ	ก็คือการเปิดโอกาสให้ซักถามถึงความสำาคัญของศูนย์
นโยบายและจัดการสุขภาพในการที่จะช่วยให้ผลงานวิจัยที่ทำา	ไปได้ไกลเกินกว่าบทความที่ถูกตีพิมพ์ลงในวารสาร
แต่ไปได้ไกลถึงนโยบายระดับชาติ

	 ผู้อ่านหลายท่านอาจเคยได้ทราบมา
ก่อนแล้วว่า	โครงการถุงยางอนามัย	100%	ช่วย
ลดอัตราการติดเอดส์ทางเพศสัมพันธ์จนหลาย
ประเทศเอาไปเป็นแบบอย่างนั้นเป็นผลมาจาก
การริเริ่มของ	 นพ.วิวัฒน์	 ท่านนี้	 ซึ่งโครงการนี้
นี่เองที่ทำาให้	 นพ.วิวัฒน์	 ได้รับรางวัลสมเด็จเจ้า
ฟา้มหดิล	ซึง่ถอืวา่เปน็รางวลัอนัทรงเกยีรตสิงูสดุ
สำาหรับบุคคลในวงการแพทย์และสาธารณสุข	
แต่ก็เช่ือได้ว่ายังมีผู้อ่านอีกไม่น้อยที่ไม่แน่ใจว่า
โครงการนี้ถูกคิดริเริ่มได้อย่างไร

	 ในสมัยที่	นพ.วิวัฒน์	ซึ่งเป็นแพทย์ทางด้านระบาดวิทยา	เข้ารับตำาแหน่งผู้อำานวยการสำานักงานควบคุมโรค
ติดต่อเขต	4	ประจำาอยู่ที่จังหวัดราชบุรีนั้น	ท่านได้รับทราบถึงจำานวนผู้ป่วยที่ติดเชื้อโรคเอดส์ที่เพิ่มมากขึ้นในแต่ละปี	
และจากการสำารวจกพ็บวา่สาเหตสุว่นใหญเ่กดิจากการติดเชือ้ทางเพศสมัพนัธ	์(นัน่คอืการทีค่ณุพอ่บา้นไปเทีย่วสถาน
บริการแล้วกลับมาแพร่เชื้อให้คุณแม่บ้าน)	นพ.วิวัฒน์	เชื่อว่าวิธีป้องกัน	หาใช่การโฆษณาประชาสัมพันธ์ประเภทยืด
อกพกถุงแต่อย่างใด	 เพราะวิธีนี้ไม่สามารถจะทำาให้คนที่ติดเชื้อโรคเอดส์ลดลงได้จริง	แต่วิธีการที่สำาคัญคือการไปถึง
ต้นตอนั่นคือสถานบริการนั่นเองค่ะ	เรื่องนี้ฟังดูง่ายแต่เอาเข้าจริงทำายากเพราะขึ้นชื่อว่าสถานบริการแล้วจะมีวิธีการ
ใดเล่าที่จะบังคับให้พวกเขาปฎิบัติตามกันได้แน่

	 แน่นอนค่ะว่า	 เรื่องนี้จบลงด้วยความร่วมมือจากทุกภาคส่วนไม่ว่าจะเป็นผู้มีอำานาจปกครองหรือแม้แต่ผู้มี
อำานาจจับกุม	 โครงการน้ีได้รับการยกย่องไปท่ัวเนื่องจากสามารถลดปริมาณผู้ติดเชื้อเอดส์ได้จริง	 จนผู้มีอำานาจของ
ประเทศในขณะนั้นรับมาใช้เป็นนโยบายแห่งชาติ	นั่นหมายความว่า	นพ.วิวัฒน์	ได้กลายเป็นบิดาของ	Condom	Use	
Program	(CUP)	ไปโดยปริยาย
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ศูนย์นโยบายและจัดการสุขภาพ
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี	
มหาวิทยาลัยมหิดล



 							ผูอ้า่นหลายทา่นอาจจะคดิวา่โครงการในลกัษณะ
นีอ้าจใหญเ่กนิตวัคงยากทีจ่ะไปของความรว่มมอืจาก
ใครแน่ๆ	 ถ้าอย่างนั้นลองคิดถึงกรณีขับรถต้องคาด
เข็มขัดนิรภัยหรือขี่มอเตอร์ไซค์ต้องสวมหมวกกันน็
อกสิคะ	 เรื่องเล็กๆ	 ที่เราคาดไม่ถึงอย่างนี้ก็สามารถ
กลายเป็นนโยบายระดับชาติเช่นเดียวกันค่ะ

      
 	 ถามว่ากว่าจะเป็นนโยบายระดับชาตินี้จะมี

อุปสรรคอะไรบ้างหรือไม่	 ตอบโดยไม่ต้องอ้อมค้อม
ว่า	 ทุกโครงการไม่ว่าจะเล็กหรือใหญ่นั้นย่อมต้องมี
อุปสรรคอย่างเรื่องของการต้องใส่หมวกกันน็อกเมื่อ

ขับขี่มอเตอร์ไซด์น่าจะเป็นตัวอย่างท่ีหลายท่านอาจจะจำาได้ว่า	 กว่าจะถูกผลักดันมาใช้เป็นนโยบายเหมือนทุกวันนี้ต้อง
ผา่นเรือ่งราวมากมาย	ถึงขนาดท่ีว่ามคีนข่ีมอเตอรไ์ซคห์ลายรอ้ยคนัมาชมุนมุปดิถนนสลีมพรอ้มกบัประกาศวา่ยงัไงกไ็มใ่ส่
หมวกกันนอ็กแน่ๆ 	กนัมาแลว้	แตเ่พราะเมือ่นโยบายนีป้ระกาศใชท้ำาใหอ้บุตัเิหตจุากการขีจ่กัรยานยนตโ์ดยไมส่วมหมวก
กันน็อก	(เช่น	ทำาให้ศีรษะกระแทกพื้นเสียชีวิต)	ลดลงจนแทบจะทันทีแน่นอนว่า	นโยบายนี้ถูกจารึกไว้ว่าช่วยรักษาชีวิต
คนจำานวนมากไว้ด้วย

	 สุดท้ายเรื่องของการทำางานวิจัยเชิงนโยบายนั้นอาจเป็นเรื่องยากและไกลตัว	 นพ.วิวัฒน์	 ท่านฝากข้อคิดไว้ว่ามี
งานวิจัยอยู่	3	รูปแบบที่สามารถผลักดันเป็นนโยบายได้โดยง่าย

แบบที่ 1 คือ 

เป็นงานวิจัยที่เป็นเรื่องใหม่ไม่เคยมีคนทำ	มาก่อน
แบบที่ 2 คือ 

งานวิจัยนั้นเป็นการทำ	ซ้ำ		แต่ได้ผลดีกว่าไม่ว่าจะเป็นประหยัดเวลากว่า
ประหยัดงบประมาณมากกว่า

แบบที่ 3 คือ

งานวิจัยนั้นก่อให้เกิดนวัตกรรมใหม่ที่เพิ่งคิดค้นขึ้นมาได้

	 หากผูอ้า่นท่านใดมงีานวิจยั	1	ใน	3	งานวิจยัดงัทีก่ลา่วมาแลว้ละ่กอ็ยา่รอชา้	เพราะแตน่ีต้อ่ไปไมต่อ้งรอใหส้วรรค์
บนัดาลหรอืรอมอืทีม่องไมเ่หน็มาชว่ยใหฝ้นัเป็นจรงิอกีแลว้	นพ.ววิฒัน	์และศนูยน์โยบายและจดัการสขุภาพ	ขอเสนอตวั
ที่จะผลักดันงานวิจัยนั้นให้เป็นนโยบายระดับชาติอย่างจริงจัง	และไม่ใช่แค่ขายฝันอย่างแน่นอนค่ะ


